

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)  
**Yêu Cầu Các Dịch Vụ Cư Trú Cho Trẻ Em**  
**Request for Children's Residential Services**

TÊN ĐƯA TRẺ / THIẾU NIÊN		TUỔI	NGÀY SINH
TÊN PHỤ HUYNH			NGÀY YÊU CẦU
ĐỊA CHỈ	THÀNH PHỐ	TIỂU BANG	KHU BƯU CHÍNH
Đưa trẻ này có sống với quý vị tại địa chỉ này không? <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Nếu không, xin vui lòng giải thích:			
Tôi / Chúng tôi là phụ huynh đang nuôi đứa trẻ này. <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không Phụ huynh đã cung cấp các chứng từ tòa án xác minh quan hệ nuôi dưỡng này (nếu ứng dụng). <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
CÁC THÔNG TIN PHÁP LÝ BỔ TÚC LIÊN HỆ TỚI CON QUÝ VỊ			
SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ HIỆN TẠI CỦA NGƯỜI MẸ		ĐỊA CHỈ E-MAIL	
SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ HIỆN TẠI CỦA NGƯỜI CHA		ĐỊA CHỈ E-MAIL	
SỐ ĐIỆN THOẠI CHỖ LÀM HIỆN TẠI CỦA NGƯỜI MẸ	ĐỊA CHỈ E-MAIL	SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HIỆN TẠI	
SỐ ĐIỆN THOẠI CHỖ LÀM HIỆN TẠI CỦA NGƯỜI CHA	ĐỊA CHỈ E-MAIL	SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HIỆN TẠI	
<p><b>Đạo luật RCW 74.13.350 chỉ đạo quản lý Dịch Vụ Tự nguyện Xin Thay Đổi Chỗ Ở (Voluntary Placement Services). Đạo luật đòi hỏi rằng mục đích của việc thay đổi chỗ ở theo yêu cầu được căn cứ chính vào sự tàn tật của đứa trẻ/thiếu niên. Phụ huynh giữ lại quyền nuôi con họ theo luật pháp, và việc quyết định là trách nhiệm của họ. Khi ký vào, quý vị đang khẳng định rằng quý vị là vị đại diện nuôi con hay đại diện pháp lý của đứa trẻ/thiếu niên có tên ở trên. Nếu các vị phụ huynh của đứa trẻ/thiếu niên này lấy nhau và đang sống chung, thì cả hai phụ huynh đều phải ký vào. Nếu các phụ huynh của đứa trẻ/thiếu niên đang ly thân, cả hai bên đều phải được tư vấn và ký vào. Có thể có trường hợp ngoại lệ với lệnh tòa có chữ ký miêu tả chỉ có một phụ huynh có thẩm quyền duy nhất hướng dẫn điều động các dịch vụ của đứa trẻ/thiếu niên còn nhỏ, hoặc khi có bằng chứng là một phụ huynh rõ ràng đã từ bỏ vai trò chức năng phụ huynh của họ.</b></p>			
CHỮ KÝ PHỤ HUYNH		NGÀY	
CHỮ KÝ PHỤ HUYNH		NGÀY	
CHỮ KÝ CỦA ĐIỀU PHỐI VIÊN VPS HAY CHỮ KÝ CHẤP THUẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH		NGÀY	

**PHÂN PHỐI:** Các bản sao tới cho: Phụ huynh; Hồ Sơ Thân Chủ; Quản Đốc Chương Trình HQ VPS